

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Theo báo cáo, sáng ngày 5/9, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo, từ sáng ngày 6/9 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 16; từ đêm ngày 6/9 ảnh hưởng trực tiếp đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10 - 12, giật cấp 13 - 14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền, khả năng bão gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn trên biển và ven biển, gió mạnh và mưa lớn diện rộng trên đất liền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tình hình triển khai ứng phó với bão số 3 tại Thái Bình. Theo đó, tỉnh đã ban hành các văn bản, công điện chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó với bão theo phương châm "4 tại chỗ". Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 995 tàu thuyền với 2.950 lao động đang hoạt động trên biển. Đến 10 giờ ngày 5/9, có 223 phương tiện với 453 lao động đang hoạt động ven biển Thái

Bình; 19 phương tiện với 139 lao động hoạt động ngoài tỉnh; 706 phương tiện với 2.007 lao động đã vào neo đậu tại các bến trong tỉnh; 47 phương tiện với 261 lao động đã vào neo đậu tại các bến ngoài tỉnh. Ngoài ra, có 15 phương tiện với 102 lao động tình ngoài đang neo đậu tại Thái Bình. Tất cả phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm. Toàn tỉnh hiện có gần 2.900 lao động canh coi tại hơn 2.300 chòi canh ngao, ao, đầm nuôi đang thủy hải sản ven sông, ven biển, tập trung ở các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà. Toàn tỉnh có 681 lồng,

bè trên sông, trong đó huyện Hưng Hà nhiều nhất với 275 lồng, huyện Quỳnh Phụ có 213 lồng... Toàn tỉnh hiện có 7.731 hộ với 18.639 người sống trong nhà yếu, dự kiến di dời vào an toàn trước 18 giờ ngày 6/9. Đến ngày 5/9, diện tích lúa mùa đã trở bông khoảng 26.000ha, đạt 35% diện tích đã gieo cấy. Cây màu hè thu đã thu hoạch khoảng 5.000ha, đạt 58% diện tích đã trồng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Thái Bình đang nỗ lực triển khai các giải pháp, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão số 3 gây ra.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 3. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Bão số 3 là cơn bão rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, vì vậy cần sự phối hợp, vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan chuyên môn duy trì thường xuyên công tác dự báo bão bảo đảm sát thực tế để chủ động các phương án phòng, chống; phân công công việc cụ thể, kiểm tra sát sao trong phòng, chống bão. Phó Thủ tướng lưu ý việc chủ động các phương án sau khi bão đổ bộ, nhất là hoàn lưu gây mưa lớn; đề phòng các hiện tượng lũ ống, lũ quét; khắc phục các điểm xung yếu và có phương án di dời dân ở những nơi có nguy cơ cao, nếu cần thiết phải cưỡng chế để bảo đảm an toàn. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực hơn nữa, hiệp đồng, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão số 3 gây ra.

Chiều ngày 5/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 3. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó với bão số 3, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh nhấn mạnh: Bão số 3 là cơn bão rất mạnh, Thái Bình là một trong những tỉnh, thành phố sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão. Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về ứng phó với bão; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để chủ động ứng phó với bão theo phương châm "4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tin, truyền thông và các địa phương tập trung tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và người dân nắm được diễn biến của bão để chủ động phòng, chống bão. Dùng các cuộc họp không cần thiết để tập trung chống bão. Đồng thời, vận hành ngay cơ chế động viên của ban chỉ huy PCTT và TKCN tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thành viên ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp phải chủ động có mặt tại các đơn vị, địa phương đã được phân công để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống bão. Các huyện, thành phố chủ động bố

trí địa điểm kiên cố, lên phương án di dời người dân ở các nhà yếu, nhà tạm, bệnh xá, trường học không bảo đảm an toàn đến nơi an toàn. Khẩn trương kiểm tra, rà soát, lên phương án, phân công nhiệm vụ hỗ trợ chữa cháy chữa nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh xá, bến cảng, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, lồng, bè, trang trại... trên bãi sông, ven sông, trên sông, ven biển để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là hai huyện ven biển; cắt tỉa cây lớn để bảo đảm an toàn không vướng hợp bão đổ bộ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy thực hiện nghiêm việc cấm biển từ 5 giờ sáng 6/9; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền theo quy định, không để va chạm, vỡ, chìm tàu khi bão đổ bộ; tuyệt đối không cho người dân canh coi tại các chòi ngao, đầm trong thời điểm này, nếu phát hiện phải khẩn trương di dời và sử dụng biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết. Cùng với đó, các ngành tích cực vào cuộc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động kiểm tra, đôn đốc, có phương án, kịch bản bảo đảm an toàn các trọng điểm xung yếu, an toàn hệ thống đê, công trình giao thông, xây dựng, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo phương án "4 tại chỗ". Đối với các phương tiện thủy của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đang neo đậu tại cảng xăng dầu Hải Hà, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh giao huyện Thái Thụy cùng các đơn vị liên quan khẩn trương lên phương án bổ sung hệ thống dây cáp để chằng buộc, gia cố; đồng thời, phân công lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý tình huống xảy ra khi bão đổ bộ.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 3

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại trạm bơm Lịch Bài, xã Vũ Hòa (Kiến Xương).



Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại kè Nam Hồng (Tiền Hải).



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác cơ động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Trung đoàn 568.



Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn tàu cá vào nơi tránh trú bão an toàn.



Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức phát quang hành lang lưới điện, giảm thiểu thiệt hại do bão số 3 gây ra.

phòng, chống bão số 3. Tiếp tục thực hiện tối công tác tuyên truyền, tăng cường trên hệ thống truyền thanh, đồng thời triển khai nghiêm các công điện, chỉ đạo của các cấp. Đối với xã Hồng Tiến, cần phân công cán bộ, phối hợp với bộ đội biên phòng liên lạc với các chủ tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. Rà soát, xây dựng kế hoạch di dời các hộ dân sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm, số lao động nuôi trồng thủy sản các vùng bãi thấp ven sông về nơi an toàn. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động kế hoạch tiêu thoát nước, bảo vệ lúa và hoa màu, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm đê xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ".

* Sáng ngày 5/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Quỳnh Phụ họp triển khai công tác ứng phó với bão số 3. Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự họp. Vụ mùa năm 2024, huyện Quỳnh Phụ gieo cấy 10.818ha, đến thời điểm này khoảng 1.200ha lúa chắc xanh, 5.000ha lúa đã và đang trở bông, diện tích còn lại chủ yếu đang làm đòng đến sắp trở bông; diện tích cây màu hè thu đã trồng là 750ha, trong đó đã thu hoạch khoảng 300ha; hơn

1.150ha nuôi trồng thủy sản và 195 lồng, bè cá tại các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Hoa; huyện có 2 trọng điểm xung yếu gồm đê, kè Đai Nấm, xã Quỳnh Thọ và kè Tô Trang, xã An Mỹ. Ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn tập trung giải phóng bè, ống, đê, đống, vó, bè, vật cản trên kênh và kênh mương nội đồng. Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê, phương án bảo vệ công trình đê, kè, cống xung yếu cũng như sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời triển khai khi có yêu cầu.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Quỳnh Phụ và các xã, thị trấn cần bám sát chỉ đạo của cấp trên, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Tập trung công tác tuyên truyền, thông tin diễn biến và cấp độ của bão ở từng thời điểm để người dân biết, chủ động phòng, chống. Huyện và các địa phương chủ động kiểm tra, đôn đốc và có phương án, kịch bản bảo đảm an toàn hạ tầng đê điều, công trình giao thông, xây dựng, nhà dân theo phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn các điểm xung yếu trọng điểm trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền.

Sau cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại một số địa phương.

* Sáng ngày 5/9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Thái Bình họp triển khai công tác ứng phó với bão số 3. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự họp.

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó với bão số 3, các đồng chí lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện, chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời ứng phó với các tình huống do bão gây ra. Tổ chức sơ tán nhân dân ở những nơi không an toàn đến nơi an toàn. Triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè xung yếu; tổ chức di chuyển ngay vật liệu, hàng hóa tại các bến bãi; thường xuyên kiểm tra hệ thống đê, sớm phát hiện các sự cố để xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch cây màu hè thu đã đến kỳ thu hoạch; chủ động phòng, chống ứng bão vệ sản xuất vụ mùa. Hoàn thành công tác chuẩn bị ứng phó

với bão trước 16 giờ ngày 6/9 đồng thời sẵn sàng phương án xử lý các tình huống sau bão.

* Sáng ngày 5/9, huyện Thái Thụy họp triển khai công tác ứng phó với bão số 3. Đồng chí Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh dự họp.

Huyện Thái Thụy có 494 tàu thuyền/1.797 lao động, trong đó số phương tiện đang hoạt động là 182/630 lao động. Huyện đã liên lạc, thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, neo đậu tại nơi an toàn; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Yêu cầu thực hiện nghiêm lệnh cấm biển và hoàn thành công tác di dân trước 18 giờ ngày 6/9; các địa phương, đơn vị, thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, các cụm PCTT theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến mùa bão, không chủ quan, lơ là để kịp thời chỉ đạo ứng phó; kiểm tra hệ thống sông trực, khơi thông, giải phóng đống chầy, chủ động hạ thấp mực nước trong hệ thống đê phòng mưa lớn gây ngập ứng diện tích lúa mùa, cây màu hè thu...; kiểm

tra hệ thống đê, công trình PCTT trọng điểm xung yếu; thực hiện các biện pháp chống bão đảm an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, trụ sở, công trình công cộng; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện ứng phó với mọi tình huống; tổ chức trực 24/24 giờ.

* Sáng ngày 5/9, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại 2 huyện Tiền Hải, Thái Thụy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã kiểm tra tại các trọng điểm xung yếu trên tuyến đê biển thuộc huyện Tiền Hải gồm công Tân Lập, kè Nam Hồng, cống Lân I. Đồng chí yêu cầu huyện Tiền Hải cũng như các địa phương thực hiện nghiêm các công điện, chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão số 3; theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", quyết tâm không để bị động, bất ngờ. Hai huyện ven biển thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Tại các khu neo đậu cần thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho

tàu thuyền. Khẩn trương di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nhà yếu, nguy hiểm, các vùng bãi thấp ven sông, cửa sông, số ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông, trên biển vào nơi an toàn; đóng các cửa khẩu, băng kết qua đê biển, đê cửa sông. Tại các vị trí xung yếu đê, ngành chức năng, các địa phương cần chủ động bố trí lực lượng ứng trực, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Cùng trong sáng ngày 5/9, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đi kiểm tra khu neo đậu các phương tiện thủy của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tại cảng xăng dầu Hải Hà (Thái Thụy). Đồng chí yêu cầu huyện Thái Thụy cùng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các phương án tiếp tục gia cố, bổ sung hệ thống dây, cáp để chằng buộc các tàu, đồng thời phân công lực lượng trực để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra khi bão đổ bộ. Đồng chí đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương triệt để tiêu nước, chủ động vận hành các trạm bơm tiêu khi có yêu cầu; khẩn trương thu hoạch rau màu, thủy sản đã đến kỳ thu hoạch, đặc biệt là vụ của sông, ven biển, khu vực trũng thấp để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.